



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน  
สมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓  
วันจันทร์ ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

\*\*\*\*\*

## ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสมนึก จันท์หอม	รองประธานสภา อบต.ม่อนปิน	สมนึก จันท์หอม
๒	นายสุทธิพร สุภา	เลขานุการสภา อบต.ม่อนปิน	สุทธิพร สุภา
๓	นายบุญมา เรือนคำจันทร์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑	บุญมา เรือนคำจันทร์
๔	นางบัวคำ อะกะเรื่อน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑	บัวคำ อะกะเรื่อน
๕	นายวิชัย ชัยวงค์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒	วิชัย ชัยวงค์
๖	นายธนศ วิริยะะ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒	ธนศ วิริยะะ
๗	นายมณฑิธร สมร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔	มณฑิธร สมร
๘	นายสากล ธรรมรงค์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔	สากล ธรรมรงค์
๙	นายอินทร บัวคำ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๕	อินทร บัวคำ
๑๐	นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖	เยาวเรศ ปัญจะเรือง
๑๑	นางสุกัญญา มะลิแก้ว	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖	สุกัญญา มะลิแก้ว
๑๒	นายสวัสดิ์ สุกิน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗	สวัสดิ์ สุกิน
๑๓	นายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๘	สมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์
๑๔	นายสมนึก คำเรื่อน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙	สมนึก คำเรื่อน
๑๕	นายวีระศักดิ์ สุกำ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐	วีระศักดิ์ สุกำ
๑๖	นางดวงดาว เขื่อนแก้ว	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐	ดวงดาว เขื่อนแก้ว
๑๗	นายไพศาล จำรัสศิริไพร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๑	ไพศาล จำรัสศิริไพร
๑๘	นายธัญชัย จำรัสศิริไพร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๑	ธัญชัย จำรัสศิริไพร
๑๙	นายเอกภาค จันทรา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๒	เอกภาค จันทรา
๒๐	นายศรีนวล สมแสง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๒	ศรีนวล สมแสง
๒๑	นายสี รัตนธรรม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๓	สี รัตนธรรม
๒๒	นายณัฐพล รินแก้ว	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๓	ณัฐพล รินแก้ว
๒๓	นายอาจหาญ จตุรพรไพโร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๔	อาจหาญ จตุรพรไพโร
๒๔	นายอภิสิทธิ์ ชลธารพนา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๔	อภิสิทธิ์ ชลธารพนา
๒๕	นายอธิป ภัทรบรรพต	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๕	อธิป ภัทรบรรพต

## ผู้ขาดประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
-	-	-	-



## ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายการุณ รัตนธรรม	นายก อบต.ม่อนปิน	การุณ รัตนธรรม
๒	นายทักษิณ นิตกุลวรรักษ์	รองนายก อบต.	ทักษิณ นิตกุลวรรักษ์
๓	นายนิคม ปิ่นหอม	รองนายก อบต.	นิคม ปิ่นหอม
๔	นางแสงเทียน สังขวรรณ	เลขานุการนายกอบต.	แสงเทียน สังขวรรณ
๕	นางสาววิญญา เปารีบุตร	หัวหน้าสำนักปลัด	วิญญา เปารีบุตร
๖	นางสาวจิรภัทร ศรีใจ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	จิรภัทร ศรีใจ
๗	นายวสันต์ ศรีสนอง	นิติกร	วสันต์ ศรีสนอง
๘	นางสาวสายพิน สิทธิกัน	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ	สายพิน สิทธิกัน

## ผู้เข้าฟังการประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
-	-	-	-

## เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

## นายสุทธิพร สุภา, เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินมาประชุม จำนวน ๒๕ คน ครบองค์ประชุมแล้ว จึงมีสัญญาณให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าห้องประชุม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินเข้านั่งตามที่ซึ่งได้จัดไว้ ต่อจากนั้นได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งจะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้วเข้านั่งประจำที่นั่ง, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน เข้านั่งประจำที่นั่ง)

## นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินปฏิบัติ

หน้าที่ประธานสภาฯ ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม สวัสดิ์คณณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ซึ่งได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ตามที่ทางเลขานุการสภาฯ ได้ส่งมอบสมุดลงชื่อให้ตรวจสอบรวมทั้งได้ตรวจดูในห้องประชุมแห่งนี้แล้วปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินมาประชุม จำนวน ๒๕ คน

ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ครบองค์ประชุมแล้ว จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

## ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

## นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินปฏิบัติ

หน้าที่ประธานสภาฯ วันนี้จะได้มีการต้อนรับพนักงานใหม่ ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด ขอเรียนเชิญท่านหัวหน้าสำนักปลัดได้แนะนำตัวกับทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน เรียนเชิญครับ

## นางสาววิญญา เปารีบุตร, หัวหน้าสำนักปลัด

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาววิญญา เปารีบุตร หัวหน้าสำนักปลัด ขออนุญาตท่านประธานสภานะคะ ดิฉันได้อินย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด พื้นเพเป็นคนจังหวัดนนทบุรี ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วย



นะคะ ดิฉันพร้อมที่จะทำงานร่วมกับทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน มีเรื่องอะไรสามารถที่จะปรึกษาได้นะคะ ขอขอบคุณคะ

**ระเบียบวาระที่ ๒** เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา

- รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินปฏิบัติ

**หน้าที่ประธานสภา** วันนี้จะมีการรับรองรายงานการประชุมวันสมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามหรือแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอมติครับ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบรายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

ด้วยคะแนนเสียง

-เห็นชอบ	๒๕	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	-	เสียง

**ระเบียบวาระที่ ๓** กระตุ้นถาม

- ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๔** เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นพิจารณาแล้วเสร็จ

- ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๕** เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น

๕.๑.๑ การเลือกประธานสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่าง

**นายสุทธิพร สุภา, เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินที่ว่างลง ซึ่งวันนี้เป็นการประชุมสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ในสมัยประชุมวิสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ที่ได้มีการขออนุญาตจากทางท่านนายอำเภอฝางเพื่อมีความประสงค์ขอให้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน สมัยวิสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณากรณีประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดอายุของสภาท้องถิ่น ภายในสัปดาห์วัน นับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งได้ว่างลงพร้อมทั้งพิจารณาในวาระอื่นๆตามอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คือตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินในวันนี้ เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินของเรา ขอเรียนเชิญท่านนิติกรได้ชี้แจงในที่ประชุมให้รับทราบด้วยครับเรียนเชิญครับ

**นายวสันต์ ศรีสนอง, นิติกรชำนาญการ**

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายวสันต์ ศรีสนอง นิติกรชำนาญการ ขออนุญาตท่านประธานสภา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗(แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒ )พ.ศ.๒๕๕๔) ในข้อที่ ๑๕ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่นได้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

๑. กรณีที่ประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างภายในสัปดาห์วันนับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง

๒. กรณีที่เลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างใน



การประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงให้ประธานที่ประชุมในคราวประชุมสภาท้องถิ่นที่มีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น และเป็นผู้ดำเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รายงานผลการเลือกประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล และนายอำเภอสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันเลือก และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเทศบาลหรือนายอำเภอสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล แล้วแต่กรณีแต่งตั้งประธานสภาท้องถิ่นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการเลือกประธานสภาท้องถิ่น

**นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา** วันนี้จะมีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินคนใหม่ เนื่องจากนางอารีย์ สุริยะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินคนก่อนได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ทำให้ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินนั้นได้ว่างลง วันนี้จึงได้มีการเสนอชื่อผู้ที่จะทำหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน เรียงเชิญท่านสมาชิกสภาได้เสนอชื่อผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ประธานสภาเรียงเชิญครับ เรียงเชิญท่านศรีนวล สมแสง

**นายศรีนวล สมแสง,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๒**  
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายศรีนวล สมแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๒ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ผมขอเสนอ นายสมนึก จันทร์หอม สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๙

**นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา** ท่านศรีนวล สมแสง ได้เสนอนายสมนึก จันทร์หอม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๙ เป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาคนที่ ๑ ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ

นายสมนึก จันทร์หอม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๙  
**ผู้รับรอง**

๑. นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๖
  ๒. นายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓
- มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อแล้ว จะขอมติจากสภาครับ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบให้นายสมนึก จันทร์หอม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๙ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ด้วยคะแนนเสียง

-เห็นชอบ	๒๔	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	๑	เสียง

**นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา** ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจผมเข้ามารับหน้าที่ประธานสภาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ผมจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดและจะคงไว้ซึ่งระเบียบและจะช่วยกันพัฒนาตำบลม่อนปินให้เจริญต่อไป ขอขอบคุณครับ เรียงเชิญนิติกร

**นายวสันต์ ศรีสนอง,นิติกรชำนาญการ**  
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายวสันต์ ศรีสนอง นิติกรชำนาญการ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ตอนนี้เราได้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินคนใหม่แล้ว คือ นายสมนึก จันทร์หอม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๙

**นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา** ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ การเลือกกันเองของสมาชิกสภาเป็นผู้แทนในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน เรียงเชิญเจ้าพนักงานสาธารณสุข



### นางสาวสายพิน สิทธิกัน,เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญการ

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวสายพิน สิทธิกัน,เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญการ ขออนุญาตท่านประธานสภาค่ะ ในระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ การเลือกกันเองของสมาชิกสภาเป็นผู้แทนในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คือว่าทางประธานสภาคนก่อนนั้นได้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เมื่อได้มีการลาออกจากเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นแล้ว ทำให้การเป็นคณะกรรมการของท่านได้พ้นจากตำแหน่ง วันนี้จะได้มีการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน ๑ ท่าน เพื่อที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ซึ่งคณะกรรมการของกองทุนฯที่ขอรับจากทางสภานั้นจะมีอยู่ ๒ ท่าน คือ นางดวงดาว เชื้อนแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๐ และอีกหนึ่งท่านจะได้มีการคัดเลือกในวันนี้ ขอขอบคุณค่ะ

**นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา** มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะเสนอชื่อเพื่อรับเลือกเป็นผู้แทนในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญครับ เรียนเชิญนายบุญมา เรือนคำจันทร์

**นายบุญมา เรือนคำจันทร์,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑**  
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑ ขออนุญาตประธานสภาครับ ผมขอเสนอนางเยาวเรศ ปัญจะเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๖

**นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา** นายบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑ ได้มีการเสนอ นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๖ เป็นผู้ถูกเสนอชื่อผู้แทนในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมายเลข ๑ ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ

นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๖

**ผู้รับรอง ๒ ท่าน**

๑. นายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓
๒. นายวิชัย ชัยวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๒

**นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา** มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อผู้แทนในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นอีกหรือไม่ครับ เรียนเชิญนางดวงดาว เชื้อนแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๐

**นางดวงดาว เชื้อนแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๐**  
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางดวงดาว เชื้อนแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๐ ขออนุญาตประธานสภานะคะ ดิฉันขอเสนอ นายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓

**นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา** นางดวงดาว เชื้อนแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๐ ได้มีการเสนอ นายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ เป็นผู้ถูกเสนอชื่อผู้แทนในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมายเลข ๒ ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ

นายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓



## ผู้รับรอง ๒ ท่าน

๑. นายสมนึก คำเรือน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๙
๒. นายวีระศักดิ์ สุกำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๐

มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการจะเสนอผู้ชื่อผู้แทนในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีจะมีผู้ที่ถูกเสนอชื่ออยู่จำนวน ๒ ท่าน คือ

๑. นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๖
๒. นายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓

ในการลงคะแนนเสียงเราจะทำการลงคะแนนเสียงแบบลับครับ

**ผลการลงคะแนนเสียงจากที่ประชุม** ที่ประชุมได้มีการลงคะแนนเสียงคัดเลือกเป็นผู้แทนในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น (แบบลับ) ดังนี้

๑. นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๖ ได้คะแนน ๙ เสียง
๒. นายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ได้คะแนน ๑๔ เสียง  
ไม่ประสงค์ออกเสียง ๒ เสียง

จากผลการเลือกผู้แทนในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น นายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ได้รับเลือกเป็นผู้แทนในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ด้วยคะแนนเสียง ๑๔/๙ เสียง ไม่ประสงค์ออกเสียง ๒ เสียง ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ การเลือกกันเองของสมาชิกสภาเป็นผู้แทนในคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียงเชิญหัวหน้าสำนักปลัด

### นางสาววิญญา เปาริบุตร, หัวหน้าสำนักปลัด

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาววิญญา เปาริบุตร หัวหน้าสำนักปลัด ขออนุญาตท่านประธานสภานะคะ ในคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ซึ่งตอนนี้จะต้องมีการเลือกสมาชิกสภาที่จะเข้ามาเป็นผู้แทนในคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จำนวน ๓ ท่าน ซึ่งชุดเดิมนั้นได้ครบวาระลงแล้ว คือ ๔ ปี คณะกรรมการชุดเดิม ๓ ท่าน คือ

๑. นายธนศ วิริยะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๒
๒. นายสากล ธรรมรงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔
๓. นายศรีนวล สมแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒

ว่าด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อที่ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑. ผู้บริหารท้องถิ่น
๒. รองนายกองค์การบริหารท้องถิ่นนั้นทุกคน
๓. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
๔. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
๕. ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน
๖. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน
๗. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๘. หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน

ในส่วนของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกกันเองจำนวนสามคน จะมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี ซึ่งได้ครบวาระแล้วคะ





๑. นายสากล ธรรมรงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔
  ๒. นายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒
  ๓. นายวิชัย ชัยวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๒
- ขอมติจากสภาครับ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบให้

๑. นายสากล ธรรมรงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔
๒. นายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒
๓. นายวิชัย ชัยวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๒

เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ด้วยคะแนนเสียง

-เห็นชอบ	๒๔	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	๑	เสียง

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓ การเลือกกันเองของสมาชิกสภาเป็นผู้แทนในคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านหัวหน้าสำนักปลัด

#### **นางสาววิญญา เปาริบุตร, หัวหน้าสำนักปลัด**

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาววิญญา เปาริบุตร หัวหน้าสำนักปลัด ขออนุญาตท่านประธานสภานะคะ ในระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓ การเลือกกันเองของสมาชิกสภาเป็นผู้แทนในคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นคะ ว่าด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อที่ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
๔. หัวหน้าส่วนที่การบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกคนหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะอยู่ในตำแหน่งวาระคราวละ ๔ ปี ซึ่งคณะกรรมการชุดเดิมนั้นได้ครบกำหนดวาระลงไป วันนี้จึงได้มีการคัดเลือกสมาชิกสภาเพื่อเป็นผู้แทนในคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จำนวน ๓ ท่าน คะ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี







สมาชิกสภาได้เสนอชื่อคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ครบทั้ง ๓ คนแล้ว คือ

๑. นายอชิป ภัทรบรรพต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๕
  ๒. นายเยาวเรศ ปัญจะเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๖
  ๓. นายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๘
- ขอมติจากสภาครับ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบให้

๑. นายอชิป ภัทรบรรพต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๕
๒. นายเยาวเรศ ปัญจะเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๖
๓. นายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๘

เป็นคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ด้วยคะแนนเสียง

-เห็นชอบ	๒๔	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	๑	เสียง

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๕.๓.๑ รายงานแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ เรียนเชิญหัวหน้าสำนักปลัด

#### นางสาววรัญญา เปาริบุตร, หัวหน้าสำนักปลัด

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาววรัญญา เปาริบุตร หัวหน้าสำนักปลัด ขออนุญาตท่านประธานสภานะ ในระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ รายงานแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ให้เกิดความเหมาะสมมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล ทั้งในส่วนที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นดำเนินการเองและดำเนินการของส่วนราชการอื่น

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามความมุ่งหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงานเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จึงประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ โดยได้นำโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงาน มาจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จะเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

#### จุดมุ่งหมายของแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานการเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการในงบประมาณนั้น ทำให้ทราบแนวทางการดำเนินงานในงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

#### ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ (หมวด ๕ ข้อ ๒๖ ,๒๗ ) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ แผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนการจัดทำดังนี้

ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

#### ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินงานในงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผล และให้ทราบถึงโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงบประมาณ ซึ่งจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำดังนี้

๑. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)  
๒. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดท่างบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว  
๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง

๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
**ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับจัดแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงบประมาณนั้น



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

### ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน ๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๗ ของโครงการทั้งหมด

งบประมาณ ๙,๓๒๓,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘๒ ของงบประมาณทั้งหมด ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๒.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๑,๓๒๒,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ หมู่ ๑ ตำบลม่อนปิ่น
๒. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ ก่ออิฐแบบปูนผนังอาคาร กรุผนังอลูมิเนียม ติดตั้งประตูหน้าต่าง ติดตั้งฝ้าเพดานทั้งภายในภายนอก งบประมาณ ๕๔๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ หมู่ ๓ ตำบลม่อนปิ่น
๓. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่ ๑๑ บริเวณอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านป่าคา ขนาดความสูง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมเหล็กกันตกรู สูง ๐.๙๐ เมตร งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ หมู่ ๑๑ ตำบลม่อนปิ่น
๔. โครงการก่อสร้างลานกีฬาบ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๑๐ ลานกีฬา คสล. อเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๙.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๘.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ หมู่ ๑๐ ตำบลม่อนปิ่น
๕. โครงการปรับปรุงตลาดชุมชน หมู่ ๑๔ นอแล โครงการปรับปรุงต่อเติมร้านค้า ตลาดชุมชนนอแล ขนาดกว้าง ๔.๔๐ เมตร ยาว ๖๙.๙๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๘.๕๘ ตารางเมตร เปลี่ยนวัสดุผนังหลังคา ด้านบนแบบโปร่งแสง งบประมาณ ๒๒๑,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ หมู่ ๑๔ ตำบลม่อนปิ่น
๖. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๔ ติดตั้งถังพักน้ำใต้อินขนาด ๒๐,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งเดินท่อระบบสูบน้ำ งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ หมู่ ๔ ตำบลม่อนปิ่น
๗. โครงการวางระบบท่อส่งน้ำ เข้าพื้นที่ ที่ทางเกษตร หมู่ที่ ๑๐ ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทางประมาณ ๓,๐๔๐ เมตร งบประมาณ ๗๓๓,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ หมู่ ๑๐ ตำบลม่อนปิ่น
๘. โครงการวางท่อส่งน้ำ คสล.พร้อมก่อสร้าง บ่อพักคสล.เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๒ วางท่อส่งน้ำ คสล.ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๙๑ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๒ บ่อ งบประมาณ ๙๗๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ หมู่ ๑๒ ตำบลม่อนปิ่น
๙. โครงการระบบสูบน้ำประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๓ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๕,๐๐๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน ๒ ชุด งบประมาณ ๔๘๕,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ หมู่ ๑๓ ตำบลม่อนปิ่น
๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้า ศพด.บ้านลาน (ข้างสนามกีฬา) หมู่ที่ ๕ ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร(รวมทางเชื่อม) จุดที่ ๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมทางเชื่อม งบประมาณ ๔๖๙,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ หมู่ ๕ ตำบลม่อนปิ่น
๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมทางเชื่อมไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร (ห้วยหมากเหลี่ยม) งบประมาณ ๓๘๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ หมู่ ๖ ตำบลม่อนปิ่น
๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อ รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๘๖,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ หมู่ ๗ ตำบลม่อนปิ่น
๑๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.เข้าถนน หนองบัวคำ หมู่ที่ ๕ เส้นข้างถนนหนองบัวคำตั้งแต่บ้านนางจันทร์ตา วิชัย ถึงบ้านนายทิพย์ กันทะวงค์ ภายในรางกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๕๐



เมตรยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักฝาดตะแกรงเหล็กขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร งบประมาณ ๓๕๔,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ หมู่ ๕ ตำบลม่อนปิน

๑๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.สันป่ายาง หมู่ที่ ๖ ภายในรางกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๘.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักฝาดตะแกรงเหล็กขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร งบประมาณ ๕๕๖,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ หมู่ ๕ ตำบลม่อนปิน

๑๕.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๗ ภายในรางกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ หมู่ ๗ ตำบลม่อนปิน

๑๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ วางท่อคสล.ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๒ ท่อน พร้อมบ่อพักฝาดตะแกรงเหล็ก จำนวน ๒ บ่อ และรางตะแกรงเหล็กกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๘๐ เมตร งบประมาณ ๓๗๔,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ หมู่ ๑๕ ตำบลม่อนปิน

๑๗. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคสล. หมู่ที่ ๑๕ ขนาดกว้าง ๔.๔๐ เมตร ยาว ๕.๑๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร บรรจุน้ำไม่น้อยกว่า ๒๘.๒๐ ลบ.ม พร้อมก่อสร้างหลังคาคลุมมุงด้วยแผ่นเหล็กรีดลอน และวางท่อส่งน้ำพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ระยะทาง ๘๐๕ เมตร งบประมาณ ๓๐๕,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ หมู่ ๑๕ ตำบลม่อนปิน

๑๘. จัดซื้อท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ (บ้านห้วยหมากเหลี่ยม) จัดซื้อท่อประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ พร้อมข้อต่อ และน้ำยาประสานท่อ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ หมู่ ๙ ตำบลม่อนปิน

## ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

### ๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๑. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเป็นไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลม่อนปิน

### ๒.๒ แผนงานการเกษตร

๑. โครงการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลม่อนปิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลม่อนปิน เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรม การส่งเสริมอาชีพฯ เป็นต้น งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลม่อนปิน

๒. โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลม่อนปิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน และกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลม่อนปิน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลม่อนปิน

### ๒.๓ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๑. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง เป็นต้น งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลม่อนปิน

๒. อุทยานให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอฝาง เพื่อจ่ายเป็นค่าอุทยานให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอฝาง จัดกิจกรรมงานมหกรรม ไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ อำเภอเมืองเชียงใหม่

## ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



### ๓.๑ แผนงานเกษตร

๑. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติ โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" เช่น จัดซื้อกระสอบบรรจุทราย ลวดผูกเหล็ก ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้าย ฯลฯ เป็นต้น งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลม่อนปิ่น

๒. โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน กิจกรรมปลูกต้นไม้ ลดการใช้พลังงาน ฯลฯ เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าป้าย เป็นต้น งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลม่อนปิ่น

๓. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และโครงการตามแนวพระราชดำริ เพื่อคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุ ฯลฯ เป็นต้น งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลม่อนปิ่น

### ๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

๑. โครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและป้องกัน แก้ไขปัญหาหมอกควัน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน เช่น ค่าจ้างแรงงานทำแนวกันไฟ ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรณรงค์รวมทั้งค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ อุปกรณ์ควบคุม ฯลฯ เป็นต้น งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลม่อนปิ่น

### ๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

๑. โครงการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลม่อนปิ่น

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ พื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

#### ๔.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๑. โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ (รดน้ำดำหัว ปีใหม่เมือง) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหาร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล เงินรางวัล ค่าจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ เป็นต้น งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลม่อนปิ่น

๒. อุทยานที่ทำการปกครองอำเภอฝาง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอฝาง ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ ที่ทำการอำเภอฝาง

๓. อุทยานสภาวัฒนธรรมตำบลม่อนปิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลม่อนปิ่น ตามโครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม จารีต และภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลม่อนปิ่น งบประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ อบต.ม่อนปิ่น

#### ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

##### ๕.๑ แผนงานการศึกษา

๑. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ เช่น ค่าจัดเตรียมเวที ค่าอาหาร ค่าเช่า ค่าจัดซื้อของขวัญค่าตอบแทนพิธีกร เงินรางวัลการประกวด และการแสดง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ อบต.ม่อนปิ่น

๒. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา (ประกันภายในและภายนอก) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประกันคุณภาพทางการศึกษา เช่นค่าวิทยากร การตรวจประเมิน ค่าเอกสาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ อบต.ม่อนปิ่น

๓. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เช่น ค่า



จัดเตรียมสนามกีฬา ค่าอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ค่าโล่รางวัล ถ้วยรางวัลตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ อบต.ม่อนปิน

๔. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)

๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อบต.จัดตั้งเอง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการถ่ายโอน จากกรมพัฒนาชุมชน กรมการศาสนา และหน่วยงานอื่น จำนวน ๒๑๘ คน งบประมาณ ๓๗๐,๖๐๐ บาท

๒. ค่าแบบเรียน จำนวน ๒๑๘ คน งบประมาณ ๔๓,๖๐๐ บาท

๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน ๒๑๘ คน งบประมาณ ๔๓,๖๐๐ บาท

๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน ๒๑๘ คน งบประมาณ ๖๕,๔๐๐ บาท

๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน ๒๑๘ คน งบประมาณ ๙๓,๗๔๐ บาท สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๗ แห่ง

๕. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อบต.จัดตั้งขึ้นเองและที่ได้รับถ่ายโอนจากหน่วยงานราชการอื่น โดย อบต.บริหารจัดการเองทั้งหมดหรือร่วมกันบริหารจัดการ จำนวน ๒๑๘ คน คนละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน งบประมาณ ๑,๐๖๘,๒๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๗ แห่ง

๖. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)

๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑๕ คนๆละ ๑,๕๐๐ บาท/ปี งบประมาณ ๒๒,๕๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๗ แห่ง

๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๘ คนๆละ ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๗ แห่ง

๗. ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๗ แห่ง งบประมาณ ๔๑๗,๘๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๗ แห่ง

๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๗ แห่ง งบประมาณ ๕,๐๖๒,๖๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสังกัด สพฐ. ๗ แห่ง

๘. อดหนุน โรงเรียน สพฐ. จำนวน ๗ แห่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสรรค่าอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนในสังกัดโรงเรียน สพฐ.จำนวน ๗ แห่ง งบประมาณ ๑๐,๕๖๘,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสังกัด สพฐ. ๗ แห่ง

๙. อดหนุนโรงเรียน ตชด.อาโอยามา โครงการเสปียงสัตว์ อดหนุนโรงเรียน ตชด.อาโอยามา โครงการเสปียงสัตว์ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ โรงเรียน ตชด.อาโอยามา

๑๐. อดหนุนโรงเรียนบ้านเวียงหวายเพื่อศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลม่อนปินตามโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อดหนุนโรงเรียนบ้านเวียงหวายเพื่อศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลม่อนปิน ตามโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ งบประมาณ ๔๙,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ โรงเรียน บ้านเวียงหวาย

๑๑. อดหนุนโรงเรียนเวียงหวายเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาตำบลม่อนปิน ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาและนันทนาการ อดหนุนโรงเรียนเวียงหวายเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาตำบลม่อนปิน ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาและนันทนาการ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ โรงเรียน บ้านเวียงหวาย

๑๒. อดหนุนโรงเรียนบ้านเวียงหวาย เพื่อศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลม่อนปิน ตามโครงการเชิงอบรมปฏิบัติกรการจัดทำสื่อ ส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน อดหนุนโรงเรียนบ้านเวียงหวาย เพื่อศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลม่อนปิน ตามโครงการเชิงอบรมปฏิบัติกรการจัดทำสื่อ ส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน งบประมาณ ๖๓,๗๒๕ บาท สถานที่ดำเนินการ โรงเรียน บ้านเวียงหวาย



๑๓. อุดหนุนโรงเรียนบ้านขอบดิ่ง ตามโครงการอบรมค่ายมัคคุเทศก์ อุดหนุนโรงเรียนบ้านขอบดิ่ง ตามโครงการอบรมค่ายมัคคุเทศก์ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐บาท สถานที่ดำเนินการ โรงเรียน บ้านขอบดิ่ง

๑๔. อุดหนุนโรงเรียนบ้านม่อนปิ่น ตามโครงการอบรมการทำปุ๋ยหมักเพื่อสิ่งแวดล้อม อุดหนุนโรงเรียนบ้านม่อนปิ่น ตามโครงการอบรมการทำปุ๋ยหมักเพื่อสิ่งแวดล้อม งบประมาณ ๓๐,๐๐๐บาท สถานที่ดำเนินการ โรงเรียน บ้านม่อนปิ่น

๑๕. อุดหนุนโรงเรียนบ้านเวียงหวาย ตามโครงการ"โกล่ม้านา ภูมิปัญญาสร้างอาชีพ" อุดหนุนโรงเรียนบ้านเวียงหวาย ตามโครงการ"โกล่ม้านา ภูมิปัญญาสร้างอาชีพ" งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ โรงเรียน บ้านเวียงหวาย

๑๖. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวนา ตามโครงการอบรมเกษตรกรพอเพียง อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวนา ตามโครงการอบรมเกษตรกรพอเพียง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ โรงเรียน บ้านหัวนา

๑๗. อุดหนุนโรงเรียนบ้านลาน ตามโครงการการเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับสู่ออาชีพ อุดหนุนโรงเรียนบ้านลาน ตามโครงการการเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับสู่ออาชีพ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ โรงเรียน บ้านลาน

๑๘. โครงการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด เพื่อเพิ่มรายได้ให้นักเรียนนักศึกษาและลดรายจ่ายผู้ปกครอง และปลูกฝังให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ อบต.ม่อนปิ่น

๑๙. โครงการอบรมคุณธรรมสำหรับเยาวชนตำบลม่อนปิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมสำหรับเยาวชนตำบลม่อนปิ่น เช่น ค่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ อบต.ม่อนปิ่น

๒๐. อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลม่อนปิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สภาเด็กและเยาวชนตำบลม่อนปิ่น ตามโครงการบทบาท เยาวชนต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาตำบลม่อนปิ่น งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลม่อนปิ่น

๒๑. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ประจำปีท้องถิ่น เสนอโดยวัดโพธิ์ทอง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมจารีตประเพณี ประจำปีท้องถิ่น เสนอโดยวัดโพธิ์ทอง งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ วัดโพธิ์ทอง

๒๒. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ประจำปีท้องถิ่น เสนอโดยวัดสุวรรณาราม เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมจารีตประเพณี ประจำปีท้องถิ่น เสนอโดยวัดสุวรรณาราม งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ วัดสุวรรณาราม

๒๓. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ประจำปีท้องถิ่น เสนอโดยวัดคางคานิมิตร เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมจารีตประเพณี ประจำปีท้องถิ่น เสนอโดยวัดคางคานิมิตร งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ วัดคางคานิมิตร

๒๔. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ประจำปีท้องถิ่น เสนอโดยวัดสวนซา เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมจารีตประเพณี ประจำปีท้องถิ่น เสนอโดยวัดสวนซา งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ วัดสวนซา

๒๕. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ประจำปีท้องถิ่น เสนอโดยวัดหัวนา เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมจารีตประเพณี ประจำปีท้องถิ่น เสนอโดยวัดหัวนา งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ วัดหัวนา

๒๖. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ประจำปีท้องถิ่น เสนอโดยวัดสุนทรवास เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมจารีตประเพณี ประจำปีท้องถิ่น เสนอโดยวัดสุนทรवास งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ วัดสุนทรवास





๒๗. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ประจำท้องถิ่น เสนอโดยวัดบ้านลาน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมจารีตประเพณี ประจำท้องถิ่น เสนอโดยวัดบ้านลาน งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ วัดบ้านลาน

๒๘. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ประจำท้องถิ่น เสนอโดยวัดประทุมมาวาส เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมจารีตประเพณี ประจำท้องถิ่น เสนอโดยวัดประทุมมาวาส งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ วัดประทุมมาวาส

๒๙. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ประจำท้องถิ่น เสนอโดยวัดวัดม่วงชุม เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมจารีตประเพณี ประจำท้องถิ่น เสนอโดยวัดม่วงชุม งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ วัดม่วงชุม

#### ๕.๒ แผนงานสาธารณสุข

๑. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่แพร่ระบาดในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่แพร่ระบาดในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ภายในชุมชน ค่าอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการ ปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม เป็นต้นฯ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลม่อนปิ่น

๒. โครงการส่งเสริมสนับสนุนและให้บริการด้านสุขภาพอนามัย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนและให้บริการด้านสุขภาพอนามัย เช่น จัดฝึกอบรมให้ความรู้ การออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ดูแลและครอบครัวรวมทั้งคนในชุมชน งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลม่อนปิ่น

๓. โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น เช่น ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ภายในชุมชน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม เป็นต้นฯ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลม่อนปิ่น

๔. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๕ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๑ - ๑๕ ตำบลม่อนปิ่น ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลม่อนปิ่น

๕. อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการให้บริการด้านสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้านหมู่ที่ ๑ - ๑๕ จำนวน ๑๕ ศูนย์ ๆ ละ ๗๕๐๐ บาท งบประมาณ ๑๑๒,๕๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลม่อนปิ่น

#### ๕.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

๑. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลม่อนปิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ ตำบลม่อนปิ่น เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลม่อนปิ่น

#### ๕.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลม่อนปิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลม่อนปิ่น การส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชน และพัฒนาสตรีในด้านต่างๆ การป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัวและอื่นๆ ฯลฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เป็นต้น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลม่อนปิ่น



๒. อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลม่อนปิน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลม่อนปิน ตามโครงการวันสตรีสากล งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลม่อนปิน
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลม่อนปิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลม่อนปิน เช่น ค่าวิชา ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม ค่าพาหนะ เป็นต้น งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ หน่วยงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น

#### ๕.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๑. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลม่อนปิน ด้านยาเสพติดปรองดองสมานฉันท์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลม่อนปินด้านยาเสพติด เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ความปรองดอง สมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๖๔ To Be Number One เช่น ค่าอาหาร น้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าชุดกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลม่อนปิน
๒. โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ระดับตำบล ระดับอำเภอและจังหวัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าชุดกีฬา ค่าอุปกรณ์ฝึกซ้อมและ ค่าอื่นๆ ตามความจำเป็น งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลม่อนปิน

#### ๕.๖ งบกลาง

๑. เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ ตามจำนวนประชากรไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลม่อนปิน
๒. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคมตำบลม่อนปิน เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชนให้ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลม่อนปิน
๓. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป งบประมาณ ๑๒,๗๔๔,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลม่อนปิน
๔. เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ ให้แก่คนพิการที่มีสิทธิ งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลม่อนปิน
๕. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้ และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือ ถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ งบประมาณ ๒๒๘,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลม่อนปิน
๖. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เช่น การทาสี ตีเส้น สัญญาณไฟจราจร ฯลฯ และอื่นๆที่จำเป็น เป็นต้น งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลม่อนปิน

#### ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง

##### ๖.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๑. โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฝึกทบทวนให้แก่ กลุ่มจิตอาสาภัยพิบัติ ในเขตพื้นที่ตำบลม่อนปิน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากรค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นต้น งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลม่อนปิน
๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด การจัดกิจกรรมรณรงค์การประชาสัมพันธ์การอบรมสัมมนาต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นต้น งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลม่อนปิน
๓. โครงการฝึกอบรมทบทวนสาริตการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมทบทวนสาริตการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าตอบแทน



วิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการอบรม ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นต้น งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลม่อนปิน

๔. โครงการรั้วโรงเรียนसानใจ สรรค์สร้างวัยใส ร่วมต้านภัยยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรั้วโรงเรียนसानใจ สรรค์สร้างวัยใส ร่วมต้านภัยยาเสพติด เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าตอบแทน วิทยากร ฯลฯ เป็นต้น งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลม่อนปิน

๕. อุทยานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอฝาง (ศป.ปส.อ.ฝาง) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอฝาง (ศป.ปส.อ.ฝาง) ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอฝาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ อำเภอฝาง

๖. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าจัดกิจกรรมรณรงค์ การลดอุบัติเหตุ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าอาหารและอาหารว่าง เป็นต้น งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลม่อนปิน

## ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

### ๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑. "ร้อยใจรักษ์" เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ "ร้อยใจรักษ์" เพื่อให้พสกนิกรในพื้นที่ตำบลม่อนปิน และประชาชนทั่วไปเกิดความรักความสามัคคี เทิดทูลสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าบำรุงสถานที่ ค่าป้าย หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นต้น งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑๔ และ หมู่ที่ ๑๕

๒. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานรัฐพิธีและราชพิธี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานรัฐพิธี ราชพิธี และวันสำคัญของชาติ เช่น ป้ายไวณิลพระราชมหามงกุฎ ธงพระสัญลักษณ์ โล่ประกาศเกียรติคุณ ฯลฯ เป็นต้น งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลม่อนปิน

๓. จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อให้พสกนิกรในพื้นที่ตำบลม่อนปินและประชาชนทั่วไปเกิดความรักความสามัคคี เทิดทูลสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าบำรุงสถานที่ ค่าป้าย หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นต้น งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลม่อนปิน

๔. ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ผู้นำชุมชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ฯลฯ เป็นต้น งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ อบต.ม่อนปิน

๕. รับเสด็จ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการรับเสด็จฯ เช่น ค่าป้าย ค่าติดตั้งป้าย เฉลิมพระเกียรติจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ธงตราสัญลักษณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่มสำหรับ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน รับเสด็จ ฯลฯ เป็นต้น งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ อบต.ม่อนปิน

๖. ส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมสำหรับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ เพื่อดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นต้น งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลม่อนปิน



๗. สภาสามัญฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมสภาสามัญฯ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าบำรุงสถานที่ ค่าป้าย หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นต้น งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลม่อนปิน

๘. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปลอดภัย และสมานฉันท์ของคนในชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปลอดภัย และสมานฉันท์ของคนในชาติ เพื่อดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นต้น งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลม่อนปิน

๙. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้างพัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลม่อนปิน

๑๐. อดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอฝาง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอฝาง ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ งบประมาณ ๒๗,๕๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ อำเภอฝาง

๑๑. จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับตำบลในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่ารับรองผู้เข้าร่วมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือสั่งการ ฯลฯ จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลม่อนปิน

๑๒. ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๐ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ อบต.ม่อนปิน

### ๗.๒ แผนงานงบกลาง

๑. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ในอัตราร้อยละ ๕ เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ อบต.ม่อนปิน

๒. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิคุ้มครอง กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย อันเนื่องจากการทำงานให้แก่รายจ้าง ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ อบต.ม่อนปิน

๓. สำรองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เช่น การเกิดสาธารณภัยต่างๆ (อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย วัตภัย ไฟป่า และหมอกควัน เป็นต้น หรือกรณีการป้องกัน และยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ประชาชน เป็นส่วนรวมเท่านั้น งบประมาณ ๘๐๕,๖๔๕ บาท สถานที่ดำเนินการ อบต.ม่อนปิน

### ภาคผนวก

จะเป็นการประกาศการใช้แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ลงนามเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ขอขอบคุณ

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ เรียนเชิญท่านอภิสิทธิ์ ชลธารพนา

นายอภิสิทธิ์ ชลธารพนา,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๔ กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอภิสิทธิ์ ชลธารพนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๔ อนุญาตท่าน



ประธานสภาฯ รับ ขออนุญาตสอบถามแผนดำเนินงานของปี ๒๕๖๔ ที่ได้มาดูโครงสร้างพื้นฐานของหมู่ที่ ๑๔ ในแผนดำเนินการนั้นไม่มีเลยครับ และได้มาดูในข้อบัญญัติปี ๒๕๖๔ จะมีโครงการของตลาดชุมชนบ้านนอแล จะอยู่หน้า ๒๖๒,๒๖๓ จะมีอยู่ ๒ ที่ครับ โครงสร้างพื้นฐานของหมู่ที่ ๑๔ บ้านขอบดิ่งนั้นไม่มีครับ ขอบคุณครับ

**นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ** ท่านอภิสิทธิ์ ชลธารพนา โครงการอะไรบ้างของหมู่ที่ ๑๔ ที่ได้ตกไปครับ

**นายอภิสิทธิ์ ชลธารพนา, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๔** โครงการโครงสร้างพื้นฐานของหมู่ที่ ๑๔ ที่ตกจะเป็นโครงการก่อสร้างถนน คสล. ครับ

**นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ** เรียนเชิญท่านผู้บริหารได้ชี้แจงด้วยครับ

**นายการุณ รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น**

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ โครงการของหมู่ที่ ๑๔,๘,๙,๑๕ ได้เข้าไปอยู่ในเงินเหลือจ่ายในปีงบประมาณปี ๒๕๖๓ ซึ่งไม่ได้อยู่ในแผนและในข้อบัญญัติ จึงไม่มีครับ โครงการของทั้ง ๔ หมู่บ้านนี้จะไปใช้ในเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปี ๒๕๖๓ ที่ทางสภาได้เห็นชอบไปแล้ว ขอนำเรียนเพิ่มเติมไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ

**นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ** มีสมาชิกสภาท่านใดที่คิดว่าโครงการของหมู่บ้านของตนเองได้ตกหรือว่าขาดไป สามารถที่จะเสนอมาได้ นะครับ และที่หัวหน้าสำนักปลัดได้แจ้งไปแล้วนั้นเป็นแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

**ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ**

**นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ** เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

**นายการุณ รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น**

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตประธานสภานะครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับนายสมนึก จันทร์หอม ประธานสภาคนใหม่ และรองประธานสภา และคณะกรรมการทุกชุดที่จะได้ทำงานร่วมกัน กระผมในนามของคณะผู้บริหารมีความยินดีอย่างยิ่ง และพร้อมในการทำงานร่วมกันกับทางสภา เพื่อให้การพัฒนาตำบลม่อนปิ่นของเราให้มีความเจริญและช่วยกันดูแลพี่น้องชาวบ้านทุกคน ทุกเชื้อชาติ ภายในตำบลม่อนปิ่นของเรา วันนี้ผมมีเรื่องที่ต้องแจ้งให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นให้รับทราบ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้มีการขับเคลื่อนหมดแล้วนะครับ รวมทั้งเรื่องของการใช้จ่ายเงินสะสม แต่จะแตะเข้ามาในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีบางตัวและบางโครงการตอนนี้ได้อยู่ในการทำในเรื่องของสัญญา เรื่องต่อไปในปลายปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้งบประมาณพิเศษทางอำเภอฝาง ซึ่งเป็นงบที่เอามาเพื่อกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจ เป็นลักษณะเกี่ยวกับงานโครงสร้าง ในแผนพัฒนาจะมีอยู่ประมาณ ๗ โครงการ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนทำในเรื่องของแบบประมาณการ ปร.๔,ปร.๕ จะเน้นในเรื่องของถนนเป็นหลัก

โครงการที่ ๑ เป็นโครงการถนน คสล. ขนาด ๓.๕๐ เมตร เข้าพื้นที่ทางเกษตรข้างวัดคองคานิมิต (แม่มาว) ที่จะต้องเตรียมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่จะได้เข้ามาในการประกวดหมู่บ้านศีล ๕

โครงการที่ ๒ อยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่ ๓ ต่อจากสะพานที่จะไปวัดสุวรรณาราม (ม่อนปิ่น)

โครงการที่ ๓ เป็นโครงการถนน คสล. ขนาด ๔ เมตร ของทางหมู่ที่ ๙ บ้านเวียงหวายที่จะต้องไปวัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติ เส้นนั้นเพื่อใช้เลี้ยงในการสายเส้นทางสายหลักที่จะแอดจะเป็นทางเลี้ยงในการใช้เส้นทางนี้



โครงการที่ ๔ เป็นโครงการถนนโอเวอร์เลย์เส้นไปห้วยนา หมู่ที่ (บ้านสันป่ายาง) ในพื้นที่ที่มีรอยแตกจะมีการทำอยู่ ๓ ช่วง งบประมาณห้าแสนกว่าบาท

โครงการที่ ๕,๖ อยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่ ๕ บ้านลาน หมู่ที่ ๕ บ้านลานนี้จะได้อยู่ ๒ โครงการ ที่ได้ขอเป็นกรณีพิเศษ จะได้โอเวอร์เลย์ที่แยกจากบ้านหนองบัวคำไปทะลุที่หน้าวัดโพธิ์ทอง และเส้นหนึ่งจะเลยโรงเรียนบ้านลานไปจะเป็นถนน คสล.

โครงการที่ ๖ จะอยู่ที่หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองไผ่ เส้นที่จะไปยังบ้านห้วยนกตก

โครงการเหล่านี้เป็นโครงการเร่งด่วนที่มีเวลาจำกัด จึงได้ส่งโครงการในพื้นที่ที่มองแล้วไม่ได้มีเจ้าภาพหลักจึงได้กระจายเพื่อให้ควบคุมในพื้นที่ จะคืองบประมาณเร่งด่วนของทางอำเภอฝางที่ได้จัดสรรเข้าภายในตำบลม่อนปิ่นของเรา ทั้งหมด ๗ โครงการ ประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท

เรื่องต่อไป เรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนน ไฟสีส้มขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง จะต่อจากโค้งแยกหนองบัวลากยาวมาถึงเชื่อมบ้านม่วงชุม จำนวน ๘๐ หลอด

ในเรื่องของศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้มีการจัดสรรเงินสนับสนุนให้วัดไปแล้วนครับ วัดละ ๔๐,๐๐๐ บาท ในเรื่องของเทศบาลกาลลอยกระทง(ยี่เป็ง) ที่ผ่านมาและในเรื่องของเงินอุดหนุนที่ได้ผ่านทางสภาวัฒนธรรมตำบลม่อนปิ่น จำนวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท

ในเรื่องของสาธารณสุข ให้หน่วยงานในองค์กรขอรับการสนับสนุนเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ให้ทางหมู่บ้านได้ผ่านมาในฝ่ายอนุกรรมการ สปสช. เพื่อพิจารณาโครงการก่อนแล้วส่งต่อให้คณะกรรมการ สปสช. ถ้างบประมาณจัดสรรมาสามารถที่จะดำเนินการได้เลย

เรื่องของการสาธารณสุขโควิด จากที่ได้เข้าร่วมการประชุมของหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอฝาง ตอนนี้อย่างมีในเรื่องของมาตรการการเฝ้าระวังอยู่

เรื่องที่จะแจ้งต่อไปคือเรื่องที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น เช่นเรื่องการขยายผลของโครงการของหมู่บ้านป่าคา หมู่ที่ ๑๑ และโครงการร้อยใจรักษ์

และในส่วนขอรับการบริการส่วนตำบลม่อนปิ่นได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่หมู่ที่ ๑๒ บ้านม่อนปิ่นได้จะไปดูงานในเรื่องของขยะที่จังหวัดเชียงราย

และทางหมู่บ้านขอขบดิ่ง นอแล หนองเต่าและป่าคา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นจะได้มีการดำเนินการเข้าไปเก็บขนขยะภายในเดือนหน้า เพื่อเป็นการบริการที่ครอบคลุมทั้งตำบล

และส่วนการขอรับสนับสนุนในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการที่ ๑ ในเรื่องของการบรรเทาและเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำที่ยั่งยืนโดยร่วมกับกระทรวงทรัพยากรน้ำ ที่เราได้ในเรื่องของกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มา ๔๐๐,๐๐๐ บาท บ้านละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โครงการนี้จะเป็นโครงการที่มีงบประมาณอยู่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตอนนี้อยู่ในการส่งไปเป็นโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน โครงการอนุรักษ์รักษาต้นน้ำลำน้ำมาวให้ถาวร

และอีกโครงการจะเริ่มในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ นี้แล้วคือโครงการศึกษาวิจัยทุกมิติ เป็นโครงการที่ได้จัดจ้างใช้คนในพื้นที่ของตำบลม่อนปิ่น ที่เป็นนักศึกษาให้เข้ามาทำงานในท้องถิ่นของเราเพื่อมาทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นของเราเพื่อเก็บข้อมูลในทุกมิติในทุกด้านทุกเรื่อง

และตอนนี้เราจะเข้าสู่สถานการณ์หมอกควันและไฟป่า ปีนี้มี ๒ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยนา และหมู่ที่ ๕ บ้านลาน ที่จะได้รับเงินจัดสรรหมู่บ้านละ ๕๐,๐๐๐ บาท จะทำอยู่ ๓ กิจกรรม ๑. ทำแนวกันไฟ ๒. ฝ่ายชลประทาน ๓. ควบคุมหมอกควันไฟป่า ในอำเภอฝางรับมา ๔ โครงการ ตำบลเวียงรับไป ๒ โครงการ ตำบลม่อนปิ่นอีก ๒ โครงการ ในการแก้ไขเรื่องหมอกควันไฟป่าที่จะเกิดขึ้นในระยะใกล้จะถึงนี้ นี่เป็นการรายงานให้ทราบในสถานการณ์ตรงนี้ว่า ในปีต่อไปอาจจะเป็นหมู่บ้านอื่นที่ได้รับในโครงการนี้ อาจจะเป็นหมู่บ้านหนองไผ่ หรือหมู่บ้านขอขบดิ่งก็ได้

และโครงการสุดท้ายคือโครงการที่ได้ประกวดหมู่บ้านศีล ๕ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จะได้มีคณะกรรมการได้เข้ามาดูในพื้นที่ ในส่วนของเจ้าคณะภาค ๗ ที่วัดคงคามณี (แม่มาว) ในเรื่องของการดำเนินโครงการนี้จะเป็นภาพรวม ดังนี้ ผู้ใหญ่บ้านทุกคนและสมาชิกสภาทุกคนจะเป็นที่ปรึกษาซึ่งได้มีคำสั่งจากทางท่านนายอำเภอออกมาแล้วครับ และที่เพิ่มเติมคือในเรื่องของตลาดนัดศีล ๕ วัฒนธรรมนานาชาติ วัดคงคา



นิมิต จะเปิดให้บริการในทุกวันพฤหัสบดี จะเริ่มในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นวันแรกครับ เป็นตลาดนัดของชนเผ่า เน้นในเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและสิ่งแวดล้อม จากนั้นไปจะเห็นหนังสือของทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะเป็นแรงงานให้ในส่วนนี้ร่วมกัน ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ต้องการที่จะขายสินค้าสามารถมาแจ้งความจำนงค์ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบล และจะมีการประกวดในวันที่ ๒ ธันวาคมที่จะถึงนี้ จะขอให้ทางสมาชิกสภา หมู่ที่ ๑ ได้เพิ่มเติมในเรื่องของรายละเอียดในเรื่องนี้อีกครั้งครับ

**นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา** เรียนเชิญนายมณฑิธร สมร

**นายมณฑิธร สมร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๔**

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายมณฑิธร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๔ ขออนุญาตประธานสภาครับ อยากจะขอปรึกษาหารือกับทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินในเรื่องของถนนโอเวอร์เลย์ที่สร้างเสร็จแล้วจะมีปัญหาในเรื่องของหน้าบ้านของชาวบ้านไม่ได้ทำสโลปให้ วันนั้นผมได้ปรึกษากับทางผู้อำนวยการกองช่างและทางสมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓ ว่าได้ไปดูในหลายๆจุด ไม่ได้ทำสโลปให้ครับ ที่ได้ทำคือที่ทางผมได้บอกให้ แต่ว่าบางที่ยังไม่ได้ทำให้ะครับ และในการเข้าออกนั้นลำบากครับอยากให้มีการทำสโลปให้มีประมาณ ๔-๕ จุดครับ และผมได้ส่งรูปถ่ายไปให้ทางกองช่างแล้ว และได้มีการพูดคุยกับชาวบ้านว่าทำไมบ้านเราถึงไม่ทำให้และผู้รับเหมาได้ออกไปแล้ว จึงได้ปรึกษากับทางผู้อำนวยการกองช่างว่าจะขอนำขอมะตอยที่องค์การบริหารส่วนตำบลของเราไปทำสโลปให้ และทางผู้อำนวยการกองช่างท่านบอกว่าจะผิดในเรื่องของวัตถุประสงค์ และจะถามทางผู้รับเหมาให้ และได้เจียบไปครับ ผมจึงเป็นห่วงเพราะว่าชาวบ้านจะคิดว่าจะเป็นเรื่องของสองมาตรฐาน คือว่าบางบ้านก็ทำให้ บางบ้านก็ไม่ทำให้เลยนะครับ จะทำให้เกิดเป็นปัญหา ขอให้ทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันด้วยนะครับ และเรื่องไฟกระพริบสีแดงปากซอยบ้านเด่นชัยทางเข้าบ้านป่าอินสายน่าจะหลุดนะครับ ขอให้ดำเนินการแก้ไขให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

**นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา** เรียนเชิญนายณัฐพล รินแก้ว

**นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓**

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตประธานสภาครับ ในประเด็นเดียวกับที่ทางนายมณฑิธร สมร ในบางจุดที่ทางพวกผมได้แจ้งไปนะครับ วันนั้นได้เหลืออีกนิดที่ยังไม่ได้ทำและผู้รับเหมาไม่ได้เอามาใส่ให้แล้ว และในส่วนที่เหลือตั้งแต่เส้นบ้านป่าอินมาทางบ้านเด่นชัยจนถึงปากทางบ้านเด่นชัย ที่ทางผู้รับเหมาไม่ได้ทำสโลปให้ ในการเข้าออกก็จะลำบาก วันนั้นได้เข้ามาสอบถามท่านผู้อำนวยการกองช่างแล้วนะครับเหมือนกับที่ทางนายมณฑิธร สมร บอกไว้ว่าจะผิดวัตถุประสงค์ที่นำขอมะตอยไปใช้ครับ และอีกเรื่องหนึ่งคือสติ๊กเกอร์เรืองแสงที่เอาไปติดตามขอบทาง เพื่อให้สะท้อนแสงเวลาขับรถตอนกลางคืนคือว่าอยากจะขอเพิ่มอีกครับ เพราะว่าตรงซอยที่อยู่ตรงข้ามนั้นยังมีบางจุดยังไม่มีครับ ซึ่งในเวลาขับรถตอนกลางคืนนั้นอันตรายอยู่ครับ ขอฝากไว้ด้วยครับ ขอบคุณครับ

**นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา** มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถาม เรียนเชิญครับ เรียนเชิญนายสมนึก คำเรือน

**นายสมนึก คำเรือน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๙**

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมนึก คำเรือน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๙ ขออนุญาตประธานสภาครับ เรื่องไฟสีส้มเส้นบ้านเวียงหวายที่จะไปทางตำบลสันทรายพอดีว่าได้เสียไป ๒ จุดครับ ขอฝากทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไขให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ

**นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา** มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถาม เรียนเชิญครับ เรียนเชิญนายอาจหาญ จตุรพรไพโร

**นายอาจหาญ จตุรพรไพโร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๔**

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอาจหาญ จตุรพรไพโร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๔ ขออนุญาต ประธานสภาครับ เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน อยากจะขอไฟชะลอไว้ที่โรงเรียนบ้านขอบด้ง เพราะว่ามีนักเรียนเยอะครับ จะมีชาวบ้านและวัยรุ่นขับรถเร็วครับ และเรื่องที่ ๒ เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมครับ เรื่องของขยะ วันนั้นได้มีท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและทางเจ้าหน้าที่ของทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้ามาร่วมการประชุมประชาคมเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อม ว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเราจะมาจัดเก็บให้ครับ ผมอยากที่จะได้ในเรื่องของสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับทางนักท่องเที่ยว ว่าให้นักท่องเที่ยวที่ได้นำขยะขึ้นมาขอความกรุณาให้นำขยะกลับลงไปด้วยนะครับ อยากจะได้ป้ายตรงทางเข้าหมู่บ้านและทางบ้านนอแลครับ เพราะว่าช่วงนี้ทางนักท่องเที่ยวจะเยอะมากครับ ขอฝากไว้ ๒ เรื่องครับ ขอขอบคุณครับ

**นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา** มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถาม เรียนเชิญครับ เรียนเชิญนายบุญมา เรือนคำจันท์

**นายบุญมา เรือนคำจันท์,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑**  
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายบุญมา เรือนคำจันท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑ ขออนุญาต ประธานสภาครับ สำหรับเรื่องโครงการในเรื่องของหมู่บ้านสีล ๕ ที่ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้เกริ่นเอาไว้ครับ คือว่าโครงการหมู่บ้านสีล ๕ กับวัดคงคามนิมิต ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ในการเข้าไปแข่งขันในระดับภาค ในทุกจังหวัดภาคเหนือ เป็นโครงการที่ได้รับเกียรติสูงสุด และผมอยากที่จะให้ทางหน่วยงานราชการและทางสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านและฝ่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ได้ช่วยกันได้เสนอแนะว่าจะมีการเพิ่มเติมสิ่งใดที่ได้ขาดตกบกพร่อง เพราะว่าโครงการนี้ไม่ได้เป็นโครงการเฉพาะของทางหมู่บ้านอย่างเดียวครับ เป็นโครงการของระดับตำบลและอำเภอครับ ทางผู้หลักผู้ใหญ่ในระดับอำเภอได้มีการคัดสรรแล้วว่า บ้านแม่มาวซีเหล็กและวัดคงคามนิมิตให้เป็นตัวแทน และในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน นี้ จะมีทางหน่วยงานราชการและทางผู้ว่าราชการจังหวัดอาจจะเข้ามาดูด้วยนะครับ วันพรุ่งนี้จะมีการเข้ามาตรวจของคณะกรรมการ ผมขอยกเชิญชวนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้เข้าร่วมในการต้อนรับในครั้งนี้ด้วยครับ ที่วัดคงคามนิมิตในเวลาตอนบ่ายนะครับ ขอขอบคุณครับ

**นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา** เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

**นายกรุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**  
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกรุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ ในระเบียบวาระอื่นๆนี้ ผมขออนุญาตตอบข้อซักถามของทางสมาชิกสภานะครับ ในเรื่องข้อซักถามของทางสมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๑๓ ขอให้แจ้งรายชื่อของทางเจ้าของบ้านมานะครับ เพื่อที่จะได้ดำเนินการแก้ไขว่าได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ครับ และในเรื่องของไฟกระพริบจะให้การประสานไปยังการไฟฟ้าให้เข้าไปดูครับ และอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ของหมู่ที่ ๖ ในเรื่องไฟโซล่าเซลล์ วันนั้นชาวบ้านได้มีการแจ้งเข้ามาว่าไฟโซล่าเซลล์ไม่สามารถรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้เต็มที่ เนื่องจากถูกร่มไม้บังบัง ขอให้ทางสมาชิกสภา หมู่ที่ ๖ ได้ไปประสานกับทางเจ้าของบ้านเพื่อที่จะให้ทางพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินได้เข้าไปตัดกิ่งไม้ที่บังบังแผงโซล่าเซลล์นี้ครับ

**นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา** เรียนเชิญนายณัฐพล รินแก้ว

**นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓**  
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตประธานสภา





ครับ ในประเด็นเดียวกัน ที่น้ำบ่อส้ม และที่แยกบ้านเด่นชัยก็เหมือนกันนะครับ ได้ประสานไปทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วนะครับ แต่ว่ายังไม่ได้มาดำเนินการแก้ไขให้ ขอฝากทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ช่วยประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มาดำเนินการแก้ไขให้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ

**นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ** เรียนเชิญนางเยาวเรศ ปัญจะเรื่อง

**นางเยาวเรศ ปัญจะเรื่อง, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๖**  
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางเยาวเรศ ปัญจะเรื่อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๖ ขออนุญาตประธานสภาค่ะ ในเรื่องของไฟโซล่าเซลล์ที่ได้มีการติดตั้งอยู่ ๓ หลอด ที่ไม่ออกนี้จะมีอยู่ ๑ หลอด ที่ได้ไปแจ้งทางกองช่างและทางกองช่างได้บอกว่าจะดำเนินการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเราไม่สามารถดำเนินการได้เพราะว่าไม่ได้เป็นของทางหน่วยงานของเรา เพียงแต่ว่าทางกองช่างจะรับประสานค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

**นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ** เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

**นายการุณ รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**  
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ขออนุญาตประธานสภานะครับ ในเรื่องนี้ผมจะให้ทางกองช่างได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับมาดำเนินการแก้ไขให้ นะครับ และเรื่องของทางหมู่ที่ ๑๔ เรื่องนี้ถึงแม้ว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเราจะไปติดตั้งไฟอะไรให้ก็ตาม ถ้าว่าคนที่ใช้ถนนไม่มีจิตสำนึกและไม่มีความวินัยจราจรในการใช้รถใช้ถนนก็จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์นะครับ และผมจะขอรับเรื่องนี้ไว้ให้อยู่ครับ และในเรื่องของขยะว่าขอความร่วมมือว่านักท่องเที่ยวเอามาขึ้นมาให้ นำกลับลงไปด้วยจะดำเนินการทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ นะครับ และในเรื่องของโครงการหมู่บ้านศีล ๕ นั้นเป็นครั้งแรกนะครับ ที่ต้องได้ช่วยกันในการระดมความคิดเห็นในการดำเนินการหมู่บ้านศีล ๕ และตลาดนัดนานาชาติที่ วัดคงคามิถิต ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กับวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ จะมีอยู่ ๒ กิจกรรม และทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนในเรื่องนี้

**นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ** มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถาม เรียนเชิญครับ เรียนเชิญนายอาจหาญ จตุรพรไพโร

**นายอาจหาญ จตุรพรไพโร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๔**  
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอาจหาญ จตุรพรไพโร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๔ ขออนุญาตประธานสภาครับ เกี่ยวกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานของบ้านนอแลครับ ผมอยากให้ทางผู้บริหารช่วยเร่งรัดให้ด้วยนะครับ เพราะว่าในพื้นที่ตรงนี้ได้มีการเตรียมพร้อมในการปรับในเรื่องของภูมิทัศน์แล้วอาจจะมีการรับเสด็จผมก็ไม่แน่ใจครับ และได้มีทางผู้นำของชุมชนบ้านนอแลได้เข้ามาสอบถามตลอดว่าโครงการนี้จะได้รับการดำเนินการเมื่อไหร่ ขอฝากทางผู้บริหารได้ติดตามให้ด้วยนะครับ

**นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ** เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

**นายการุณ รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**  
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ขออนุญาตประธานสภานะครับ ในเรื่องโครงการของบ้านนอแล วันนั้นทางผู้บังคับกองร้อยคนใหม่ก็ได้เข้ามาคุยกับผม และทางหน่วยงานของทางทหารนั้นมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยมาก และโครงการนี้จะดำเนินการได้ก็จะต้องมานับหนึ่งใหม่ ขอขอบคุณครับ

**นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ**



หน้าที่ประธานสภาฯ นายองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินได้ชี้แจงให้ทางสมาชิกสภาได้รับทราบแล้ว และผมขอแจ้งให้ทางสมาชิกสภาทุกท่านว่าในการประชุมในสมัยสามัญที่ ๔ ในวันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ว่าในการประชุมสามัญนั้นจะมีอยู่ ๔ ครั้ง และในครั้งนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายของปี ๒๕๖๓ และจะมีหนังสือเรียกประชุมอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ขอแจ้งให้ทราบก่อนนะครับ และขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้ไว้วางใจผมในการรับหน้าที่เป็นประธานสภาด้วยนะครับ วันนี้ขอปิดการประชุมในสมัยสามัญที่ ๓ เพียงเท่านี้ ขอให้ทางสมาชิกสภาทุกท่านจงมีความตั้งใจและเสียสละเพื่อท้องถิ่นของเราต่อไป เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของเราจะได้เจริญก้าวหน้าและจะได้แก้ไขปัญหาเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านของเราด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

(นายสุทธิพร สุภา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงาน  
การประชุมสมัยวิสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว  
เมื่อ  
เห็นว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ  
(นายบุญมา เรือนคำจันทร์) (นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ ๑ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ ๖

(ลงชื่อ) กรรมการ  
(นายสุทธิพร สุภา)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓  
ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แล้ว เมื่อวันที่  
เห็นว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)  
(นายสมนึก จันทร์หอม)  
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น